



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้บุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทราบต่อไป

สำหรับบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะใช้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้นี้มีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอนุชา ศิริโกคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รหัส ๐๑) รับจำนวน ๑ อัตรา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑๐๑	นายปัญญาพล มะลัย	- ไม่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๐๑๐๒	นายวุฒินันท์ เทพแถบ	- สรรหาและเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รหัส ๐๔) รับจำนวน ๑ อัตรา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๔๐๑	นายลิตร เสือทะเล	- สรรหาและเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล